

giúp Bộ Vật tư sửa chữa các phương tiện vận tải bị hư hỏng, đồng thời tạo điều kiện cho các lực lượng chuyên trách vận chuyển xăng [dầu của Bộ Vật tư từng bước tự sửa chữa lấy các phương tiện của mình.

4. Bộ Giao thông vận tải, Bộ Vật tư chỉ đạo các cơ sở có kế hoạch hoàn thành việc giao nhận trước ngày 1 tháng 7 năm 1980; trong quá trình bàn giao, tiếp nhận không được làm ảnh hưởng đến công việc tiếp nhận, vận chuyển xăng dầu.

5. Các đồng chí bộ trưởng các Bộ Giao thông vận tải, Vật tư, Tài chính, Ngân hàng, Lao động, Ban tổ chức của Chính phủ và thủ trưởng các ngành khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Hà Nội, ngày 6 tháng 6 năm 1980

K.T. Thủ tướng Chính phủ
Phó thủ tướng
ĐỖ MƯỜI

CHỈ THỊ của Thủ tướng Chính phủ số 186-TTg ngày 7-6-1980 về tăng cường tổ chức đời sống trong các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, sư phạm kỹ thuật và trường dạy nghề.

Trong tình hình khó khăn chung của đất nước, các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề đã có cố gắng trong việc tổ chức đời sống vật chất của học sinh để phục vụ cho mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công nhân kỹ thuật. Tuy nhiên, công tác tổ chức đời sống vật chất ở nhiều trường đang có nhiều nhược điểm và thiếu sót cần được mau chóng khắc phục:

— Tình trạng tham ô, mất cắp, lãng phí lương thực, thực phẩm, chất đốt, v.v. còn khá phổ biến; học sinh và cán bộ chưa được ăn đủ và ăn hết tiêu chuẩn; vệ sinh ăn uống chưa bảo đảm; nhà ăn, nhà ở, trang bị, dụng cụ phục vụ đời sống chưa đủ, những thứ đã có chưa được sử dụng, bảo quản tốt;

— Chế độ cung cấp lương thực, thực phẩm, chất đốt, v.v... chưa được thực hiện nghiêm túc, có nơi đã tùy tiện cắt xén tiêu chuẩn hoặc đặt ra nhiều thủ tục gây phiền hà cho các trường;

— Việc tổ chức tăng gia sản xuất để tự cải thiện ở nhiều trường chưa được coi trọng đúng mức; ý thức làm chủ tập thể của học sinh còn yếu; học sinh chưa tham gia tích cực vào việc quản lý đời sống ở các trường;

— Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp, Tổng cục Dạy nghề, các Bộ, Tổng cục và các Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố có trường chưa quan tâm lãnh đạo chặt chẽ công tác tổ chức đời sống trong các trường.

Những nhược điểm, thiếu sót nói trên đã có những ảnh hưởng xấu đến chất lượng đào tạo cán bộ, công nhân. Để khắc phục những thiếu sót đó, thiết thực góp phần thực hiện nghị quyết của Bộ Chính trị trung ương Đảng về cải cách giáo

đục, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Hội đồng Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện tốt các chủ trương và biện pháp dưới đây :

1. Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp, Tổng cục Dạy nghề, các ngành, các địa phương có trường và các ban giám hiệu các trường phải chịu trách nhiệm về tổ chức đời sống của học sinh và phải chủ động phối hợp với Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và công đoàn các cấp để chăm lo tốt công tác này.

Bộ Nội thương, Bộ Lương thực và thực phẩm, Ủy ban Kế hoạch Nhà nước và các Bộ, Tổng cục khác có liên quan chịu trách nhiệm về việc cung ứng các điều kiện vật chất cần thiết để các ngành, các địa phương và ban giám hiệu các trường có thể tổ chức tốt đời sống trong nhà trường.

2. Trước mắt phải đạt cho được những yêu cầu tối thiểu sau đây :

a) Về ăn uống : Phải bảo đảm mọi người ăn đủ tiêu chuẩn đã được quy định, có đủ nước uống hợp vệ sinh và nâng dần mức ăn bằng cách tăng gia sản xuất tự cải thiện.

b) Về ở : Phấn đấu giải quyết chỗ ở cho học sinh và cán bộ, nhân viên theo tiêu chuẩn diện tích đã quy định, có đủ giường nằm, giá sách, bàn học, nhà tắm, nhà xi hợp vệ sinh. Nơi có học sinh gái phải có đủ nhà vệ sinh kính nguyệt cho học sinh gái.

3. Phải bảo đảm cung cấp lương thực, thực phẩm, chất đốt, v.v... cho các trường.

Bộ Lương thực và thực phẩm, Bộ Nội thương và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cần chỉ đạo các Sở, Ty tổ chức cung cấp lương thực, thực phẩm, chất đốt, v.v... tại chỗ, đủ tiêu chuẩn, đúng thời gian và thuận tiện cho các trường, không được đặt ra những thủ tục phiền hà. Đối với các nơi gặp khó khăn đặc biệt, không cung cấp được tại chỗ, nếu cơ quan cung ứng được nhà trường thỏa thuận về việc nhà trường tự tổ chức vận chuyển lấy thì cơ quan cung ứng phải thanh toán cước phí vận chuyển theo hợp đồng thực tế để không ảnh hưởng đến tiêu chuẩn bữa ăn hàng ngày của học sinh, cán bộ và công nhân viên.

Các ngành lương thực, thực phẩm, nội thương và các địa phương không được tự ý cắt xén tiêu chuẩn cung cấp lương thực, thực phẩm, chất đốt đã quy định cho các trường nếu không có lệnh của Chính phủ.

4. Phải chấn chỉnh và tăng cường bộ máy tổ chức quản lý đời sống ở các trường. Mỗi trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, sư phạm kỹ thuật, trường dạy nghề, phải có một phó hiệu trưởng phụ trách công tác đời sống và phải tổ chức phòng (hoặc ban) quản lý đời sống, tương đương với các phòng, ban nghiệp vụ khác của trường. Phòng (hoặc ban) này có nhiệm vụ giúp ban giám hiệu trong việc chỉ đạo các hoạt động phục vụ đời sống học sinh như nhà ăn tập thể, tổ chức tăng gia sản xuất, hợp tác xã tiêu thụ, căng tin, v.v...

Nhà ăn tập thể của các trường phải được tổ chức thành một đơn vị công tác của trường và phải được quản lý chặt chẽ theo nguyên tắc hạch toán kinh tế.

Theo sự hướng dẫn về nghiệp vụ của Bộ Nội thương, Bộ Tài chính, các Bộ, Ủy ban có trường học phải chỉ đạo và quản lý tốt các nhà ăn tập thể.

Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và công đoàn ở các trường có trách nhiệm phối hợp với nhà trường đề vận động học sinh và cán bộ, công nhân trong trường phát huy quyền làm chủ tập thể trong công tác quản lý đời sống, tham gia ý kiến vào các kế hoạch tổ chức đời sống tập thể và kiểm tra việc thực hiện các chế độ, tiêu chuẩn.

5. Từng bước tăng cường và bổ sung cơ sở vật chất và kỹ thuật phục vụ đời sống ở các trường.

a) Đối với nhà ăn tập thể: mỗi trường phải có nhà ăn tập thể đủ diện tích quy định, có đủ bàn ghế, bát đĩa, v.v... Các trường, trước hết là các trường lớn, phải trang bị dần từng bước một số thiết bị chế biến mì và chế biến thức ăn trong các nhà ăn tập thể. Bộ Nội thương và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo ngành thương nghiệp cung ứng các dụng cụ, thiết bị cần thiết cho nhà ăn tập thể của các trường.

Bộ Nội thương cùng Bộ Xây dựng phối hợp với các ngành có liên quan nghiên cứu và ban hành các thiết kế mẫu về nhà ăn tập thể, định mức đầu tư về trang bị, dụng cụ cho các nhà ăn đó. Các cơ quan có trường lập kế hoạch xây dựng hoặc trang bị cho các nhà ăn tập thể căn cứ vào các thiết kế mẫu, các định mức đầu tư nói trên.

b) Đối với nhà ăn (ký túc xá): song song với việc sử dụng hợp lý diện tích hiện có, các trường phải từng bước phấn đấu có đủ chỗ ở cho học sinh theo tiêu chuẩn đã được quy định.

Các ký túc xá học sinh từ nay được xếp vào loại công trình được ưu tiên cung ứng vật tư như các công trình nhà ở của các thành phố lớn và khu công nghiệp.

Trong khi lập chỉ tiêu kế hoạch hàng năm cho khu vực đào tạo, Ủy ban Kế hoạch Nhà nước cần dành một tỷ lệ thích đáng về vốn và vật tư để xây dựng các nhà ăn và nhà ở cho học sinh các trường có nội trú.

6. Tò chức tốt việc tăng gia sản xuất đề tự cải thiện đời sống. Các trường phải huy động hợp lý lực lượng lao động và tiềm lực khoa học kỹ thuật của nhà trường để tăng gia sản xuất lương thực, thực phẩm, v.v... nhằm cải thiện đời sống cho cán bộ, công nhân, học sinh trường mình, trước hết là phục vụ tốt cho bữa ăn.

Ngoài việc nhà trường phải tận dụng đất đai sẵn có trong phạm vi trường, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố cần tùy theo điều kiện cụ thể của địa phương mà cho các trường mượn đất trong từng thời vụ hoặc nếu có đất [chưa sử dụng thì cấp cho các trường một số đất để các trường tổ chức tăng gia sản xuất. Sản phẩm trồng trọt và chăn nuôi của trường làm ra được đưa vào bữa ăn của trường, không bị khấu trừ vào tiêu chuẩn cung cấp của Nhà nước.

Ngoài ra tùy theo khả năng và điều kiện của trường mình, các trường được nhận làm các đề tài nghiên cứu, các đồ án thiết kế, được tổ chức cơ sở sản xuất để huy động lực lượng học sinh và cán bộ giảng dạy sản xuất ra những mặt hàng do cơ quan, xí nghiệp Nhà nước hoặc các hợp tác xã gia công đặt hàng hoặc bằng các nguyên liệu không do Nhà nước quản lý. Tiền lãi thu được trong sản xuất không phải nộp vào ngân sách Nhà nước, mà được sử dụng để cải thiện bữa ăn và tăng cường cơ sở vật chất cho đời sống tập thể của trường. Bộ Đại học và

www.ThuVienPhapLuat.com
Tel: +84-8-3845 6684
1066341
LawSoft

trung học chuyên nghiệp, Tổng cục Dạy nghề cùng các Bộ có liên quan cần hướng dẫn cho các trường tăng gia sản xuất và kiểm tra chặt chẽ việc sử dụng kết quả thu được.

7. *Chọn lựa, bồi dưỡng và đào tạo cán bộ, nhân viên làm công tác đời sống ở các trường.* Các ngành và địa phương phải lựa chọn và bố trí những cán bộ có phẩm chất tốt và có hiểu biết cần thiết để làm công tác quản lý đời sống ở các trường; kiên quyết thay đổi những người không có năng lực và kém phẩm chất, đạo đức cách mạng, xử lý kịp thời và nghiêm minh những người tham ô và vô trách nhiệm.

Bộ Nội thương có trách nhiệm đào tạo và bồi dưỡng cán bộ nghiệp vụ về ăn uống công cộng và kỹ thuật nấu ăn để bổ sung cho các nhà ăn tập thể của các trường.

Khi xây dựng đề trình Chính phủ quyết định chỉ tiêu đào tạo, Ủy ban Kế hoạch Nhà nước, Bộ Nội thương phải tính cả nhu cầu về các loại cán bộ này cho các trường đại học và trung học chuyên nghiệp.

Bộ Nội thương, Bộ Lao động phối hợp với các ngành có liên quan, Bộ Tài chính, Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp, Tổng cục Dạy nghề, Tổng công đoàn Việt Nam nghiên cứu và trình Chính phủ ban hành các chế độ lương và phụ cấp cho những cán bộ, nhân viên công tác trong các nhà ăn.

Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp, Tổng cục Dạy nghề và các ngành có trường phải phối hợp chặt chẽ với Tổng công đoàn và trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh để tổ chức chỉ đạo các trường làm tốt công tác đời sống theo chỉ thị này. Bộ Nội thương chịu trách nhiệm hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ và kiểm tra các Bộ, các địa phương trong việc tổ chức và quản lý các nhà ăn tập thể ở các trường học.

Các ngành nói trên phải thường xuyên hướng dẫn kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện và tổ chức rút kinh nghiệm của những nơi làm tốt, tổ chức phổ biến kinh nghiệm để nhân lên nhanh chóng các điển hình tiên tiến.

Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp, Tổng cục Dạy nghề, Bộ Nội thương, các Bộ và các địa phương có trường phải báo cáo với Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện chỉ thị này.

Hà Nội, ngày 7 tháng 6 năm 1980

K.T. Thủ tướng Chính phủ

Phó thủ tướng

TÓ HỮU